

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของ ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท
สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑
“นวัตกรรมข้าวโพดและข้าวฟ่างไทย.....สู่การผลิตและการตลาดที่ยั่งยืน”
กรมวิชาการเกษตร โดยสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
โดยจัดระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ ๑๑๑ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอสรรคบุรี
และศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

(๑) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

๑. เสวนา เรื่อง “ความท้าทายของการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในยุคปัจจุบัน: การปรับตัวสู่ความยั่งยืน และแข่งขันในตลาดโลก”
๒. เสวนา เรื่อง “ทิศทางและอนาคตของการผลิตและการตลาดข้าวโพดฝักสด” (ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดข้าวเหนียว/ข้าวโพดเทียน และข้าวโพดฝักอ่อน)
๓. เสวนา เรื่อง “การผลิต การสร้างเครือข่าย และการตลาดของข้าวโพดหมัก ข้าวโพดฝักสด และทางเลือกใหม่ของข้าวฟ่างของประเทศไทยในยุคปัจจุบัน”
๔. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “On Farm Research”
๕. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคโนโลยีการปรับแต่งยีน (Genome editing) เพื่อพัฒนาพันธุ์ข้าวโพด และข้าวฟ่าง”

(๒) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม.

อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการเกษตร ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และ สถาบันการศึกษา รวม
จำนวนประมาณ ๒๕๐ คน

หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน) สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
จังหวัดชัยนาท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยลพบุรี คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ Asian University

ภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรตีนสูง จำกัด บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด บริษัท ไพโอเนีย
ไฮเบรด (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท Bayer บริษัท C.P.SEEDS VIETNAM CO.,LTD บริษัท Corteva Agriscience
บริษัท East West Seed บริษัท WS SEEDS CO., LTD. บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จำกัด บริษัท ปันศิริ อกรีกัลเจอร์
(ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน จำกัด บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด บริษัท ลิมาเกรน
(ประเทศไทย) จำกัด บริษัท วิจัย พัฒนาพันธุ์พืชไทย จำกัด บริษัท สวีทซีดส์ จำกัด บริษัท สุภิราการเกษตรป้า

จำกัด บริษัท โฮมซีดีส์ จำกัด สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
เฟรช คอร์น ซลบุรี บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

(๓) ผลจากการมีส่วนร่วม

๓.๑ นักวิชาการเกษตร นักวิจัย นักส่งเสริม อาจารย์ นักศึกษา ทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้เสนอผลงานวิจัย
ด้านข้าวโพดและข้าวฟ่างสู่สาธารณะชน และได้รับการเพิ่มพูนความรู้จากผลงานวิจัยหลากหลายสาขาวิชาเพื่อพัฒนา
งานวิจัยของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๓.๒ ได้แนวทางการพัฒนางานวิจัยและพัฒนาข้าวโพดข้าวฟ่าง นำไปสู่การผลิตให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ
และสร้างมูลค่าให้ประเทศอย่างยั่งยืน

๓.๓ เกิดเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาการผลิตข้าวโพดและข้าวฟ่าง ทั้งด้านวิชาการ การส่งเสริม
การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการตลาด ในระบบการผลิตข้าวโพดและข้าวฟ่างของประเทศ

(๔) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

นักวิชาการเกษตร นักวิจัย นักส่งเสริม อาจารย์ นักศึกษา ทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่ทำงานเกี่ยวกับข้าวโพด
ข้าวฟ่าง ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ด้านวิชาการ การส่งเสริม การใช้ประโยชน์ และการตลาด ซึ่ง
นำสู่แนวทางการแก้ไขปัญหา และพัฒนาการผลิตข้าวโพดและข้าวฟ่างให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ และสร้างมูลค่าให้
ประเทศเพิ่มสูงขึ้น

และการประชุมครั้งนี้ยังมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “เกษตรกรต้องอยู่
ดี สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน” ภายใต้ ๓ แผนกลยุทธ์การวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของประเทศ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ได้แก่ ๑) การวิจัยเพื่อขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ๒) การวิจัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
และ ๓) การวิจัยเพื่อการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รวมถึง ทิศทางการดำเนินงานวิจัยกรมวิชาการเกษตร ใน
ระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐) ๕ ทิศทาง ได้แก่ ๑) งานวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและสนับสนุน
การขับเคลื่อนประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG Model ๒) งานวิจัยเพื่อปรับปรุงพันธุ์พืชรองรับตลาดแนวใหม่ ๓)
งานวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชที่เหมาะสม ๔) งานวิจัยเพื่อพัฒนาสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ที่กรมฯ รับผิดชอบ และ ๕) งานวิจัยเพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤติและตลาดแนวใหม่ ให้ก่อเกิด
ประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้ผลิต และผู้ใช้ประโยชน์ผลผลิตข้าวโพดและข้าวฟ่างตลอดห่วงโซ่การผลิต





DOA TOGETHER

Hearing for Changing, Acting for Moving forward

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท

ฉบับที่ ๕/๒๕๖๘ วันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘



อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้นางอรดา มาสรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ จังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑ “นวัตกรรมข้าวโพดและข้าวฟ่างไทย สู่อุตสาหกรรมและการตลาดที่ยั่งยืน” กรมวิชาการเกษตร โดยสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการประชุม ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ ๑๑๑ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอสรรคบุรี และศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการเกษตร ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา จำนวน ๒๕๐ คน โดยได้รับเกียรติจากนายสุวิทย์ สอนสุข เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ



๕๒๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ๑๓๑๕๐



๕๖๔๐ ๕๐๘๐ - ๑



๕๖๔๐ ๕๐๘๓



<https://www.doa.go.th/fc/chainat/>



Chainat.fcrc@doa.in.th



ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท

ติดต่อเรา

